



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Lamkhohong Subdistrict Administrative Organization

www.lamkhohong.go.th



# วิสัยทัศน์ เป็นตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประชาชน เพื่อความเป็นเลิศ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561



นายกฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการนำเสนอข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง โทร.044-756-380 โทรสาร.044-756-184

www.lamkhohong.go.th , www.facebook.com/lamkhohong



“วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ โดยกองการศึกษา ฯ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อะเอียด เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคองหงษ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เจ้าค่ะ”



1669



## การออกปฏิบัติงาน ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.ลำคองหงษ์



“ตลอดเดือน พฤษภาคม 2561 ทีมกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ (EMS) ได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความไว้วางใจในการ ให้บริการ ซึ่งทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพร้อมและยินดีให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตำบล ลำคองหงษ์ได้รับประโยชน์สูงสุด”



“วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ท่านสุรศิษฐ์ อินทรอรุณ นายอำเภอโนนสูง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ เรื่องการให้ความรู้และออกดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโนนสูงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ฅ ท้องประจิมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ในงานนี้ท่านสุรศิษฐ์ อินทรอรุณ นายอำเภอโนนสูง ได้เป็นตัวแทน มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แจกจ่ายให้กับอาสาสมัครตัวแทนๆ ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแต่ละหมู่บ้านต่อไปค่ะ”



“วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายชาตฤช หมายอมกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เป็นตัวแทนในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ทำข้อตกลงร่วมกันโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ฅ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน พร้อมทั้งมอบทรายอะเบทเพื่อแจกจ่ายให้กับตัวแทน อสม. ของแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลลำคองหงษ์ สำหรับดำเนินการป้องกันการเกิดของลูกน้ำยุงลายอันเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกค่ะ”



วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการนำเสนอข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนางสาวศิริลาวัลย์ วุฒิกไรสรณิกกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้นำและตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลลำคองหงษ์

# โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ฯ ประจำปี 2561



วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เสริมทักษะด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ โดยมีนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ สุภณิติกร ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรโนนสูง และนายทองใบ หนูไพล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้



วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ พร้อมคณะศึกษาดูงาน ฯ เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายการดำเนินงานกิจการบริหารจัดการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายพานิตย์ ทองสุวรรณ รองกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูลในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้



วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ พร้อมคณะศึกษาดูงาน ฯ เข้าเยี่ยมชมสวนทุเรียนของกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ ที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยมีนายมานพ มากพงษ์ เกษตรกรเจ้าของสวน เป็นผู้แนะนำพาเยี่ยมชมผลผลิตภายในสวน ในโอกาสที่ทางคณะศึกษาดูงาน ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ โทร.044-756380 , โทรสาร.044-756184

ติดตามภารกิจหน่วยงานได้ที่ [www.lamkhohong.go.th](http://www.lamkhohong.go.th) [www.facebook.com/lamkhohong](https://www.facebook.com/lamkhohong)

